

# THỐNG NHẤT NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TS NGUYỄN KIM TÔN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS ĐẶNG MINH TIẾN

Trường Đại học Thương Mại, Hà Nội

♦ **Tóm tắt:** Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, việc nhìn nhận, đánh giá và thực hiện nó còn những điểm chưa thống nhất, thậm chí có những nhìn nhận sai trái, xuyên tạc. Bài viết làm rõ một số nhận thức sai trái về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, qua đó luận giải tính tất yếu và sự cần thiết phải thống nhất nhận thức về đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

♦ **Từ khóa:** Quan điểm sai trái; Kinh tế thị trường; Định hướng xã hội chủ nghĩa.

**P**hát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Chủ trương này là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn, đổi mới tư duy nhằm tiếp thu những giá trị tích cực của nhân loại trong phát triển kinh tế, đồng thời, phù hợp với những điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta cũng chưa thống nhất, thậm chí còn những quan điểm sai trái, cần phải nhận diện, phê phán.

Hầu hết những quan điểm sai trái này xuất phát từ khả năng nhận thức của chủ thể khi chưa nhìn nhận được đầy đủ và toàn diện sự vận động của nền kinh tế thị trường trong

điều kiện có sự tác động của lợi ích chính trị, lợi ích của từng giai cấp và tầng lớp trong xã hội, lợi ích của từng quốc gia dân tộc. Mặt khác, do tác động của các thế lực thù địch, một bộ phận những nhà nghiên cứu, người “bất đồng chính kiến” đã theo đuổi, cố vũ cho những giá trị không phù hợp từ bên ngoài, đồng thời phê phán sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có việc lãnh đạo xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều này đã tác động không nhỏ tới tâm lý, tình cảm của người dân, làm hoang mang dư luận, gây nghi ngờ về đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Do vậy, “thống nhất nhận thức về nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”<sup>1</sup> được Đảng ta coi như một giải pháp quan trọng đầu tiên nhằm “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Để làm được việc này, cần nhận diện và phê phán những quan điểm sai trái nhằm vừa góp phần làm rõ hơn mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Những quan điểm sai trái tập trung chủ yếu ở các nội dung sau:

*Thứ nhất, nghi ngờ, phủ nhận và khẳng định sự không tồn tại của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay*

Sự nghi ngờ, phủ nhận này đã tồn tại ở nhiều nơi nhưng rộ lên khi một số cá nhân có ảnh hưởng phát biểu và được truyền thông trong và ngoài nước truyền tải và được nhiều cá nhân “bắt đồng chính kiến” cổ vũ, tung hô như những tư tưởng “tiến bộ”, “cách tân”. Họ cho rằng, chúng ta đang tìm kiếm mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng mãi không tìm ra được bởi vì “làm gì có cái thứ đó mà tìm”.

Một số cá nhân khác phát biểu “rón rén” hơn, nhưng về bản chất, cũng tương đồng với quan điểm nêu trên. Họ cho rằng, đến hiện nay đang còn chưa rõ, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có đâu, mình, chân tay và hình hài như thế nào..., nên việc khẳng định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã có những tác động tích cực hay tiêu cực cần phải nghiên cứu, tìm hiểu thêm. Quan điểm này dù chưa dám khẳng định mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có tích cực hay không, nhưng về bản chất, là sự nghi ngờ và

không thừa nhận chủ trương và sự lãnh đạo của Đảng đối với mô hình kinh tế này.

Trong lịch sử nhân loại, không có mô hình kinh tế nào là có sẵn và loài người cũng không thể nhìn trước được bất kỳ mô hình kinh tế nào khi nó chưa được hình thành và phát triển đầy đủ. Hơn nữa, trên thế giới nói chung, hay mỗi quốc gia nói riêng, không thể có một mô hình kinh tế chung, thuần nhất, và, ngay cùng một mô hình, việc vận dụng, phát triển nó có những đặc thù riêng. Một mô hình kinh tế, dù có hoàn thiện đến mấy, đều là kết quả của quá trình xây dựng lâu dài của con người. Con người vừa tạo ra nó, vừa nhận thức về nó và hoàn thiện nó. Muốn nhìn thấy một mô hình kinh tế hoàn thiện với đầy đủ hình hài của nó thì con người phải chung tay để xây dựng một cách có ý thức và có tổ chức.

Thực tiễn phát triển trên thế giới hiện nay đã chứng minh, một quốc gia phát triển với mô hình kinh tế hoàn thiện đều là kết quả của một quá trình thường xuyên điều chỉnh, cập nhật và bổ sung trong nhiều chục năm, thậm chí là cả trăm năm. Và, trong những giai đoạn đầu của quá trình xây dựng thì, một nhà khoa học kinh tế, dù có tài giỏi, cũng khó có thể hình dung đầy đủ hình hài của nó như ngày nay.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cũng vậy. Chúng ta đang trong giai đoạn đầu xây dựng nên hình hài của nó chưa đầy đủ cũng là điều dễ hiểu. Trách nhiệm của mỗi người dân là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng chung sức xây dựng để hoàn thiện nó, tạo cho nó có một hình hài đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn trong tương lai. Không phải vì nó chưa hoàn thiện mà chúng ta không theo đuổi để rồi tìm cách bê nguyên mô hình kinh tế thị trường từ bên ngoài vào Việt Nam. Trái lại, đó phải là một quá trình xây dựng lâu dài, vừa tiếp thu các giá trị tiến bộ ở các nước phát triển, nhưng đồng thời phải

vận dụng để phù hợp với điều kiện cụ thể, đặc thù của Việt Nam. Ngay cả khi tiếp thu các mặt tiến bộ của mô hình kinh tế thị trường ở các quốc gia phát triển thì cũng phải thông qua hoạt động lâu dài, tích cực của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì những giá trị tiến bộ đó mới trở thành hiện thực. Việc tiếp thu này không giống như những nguồn tài nguyên có sẵn, chỉ cần đào lên và sử dụng. Trái lại, nó giống như việc chăm sóc những hạt giống tốt trên mảnh đất phù hợp để có một vụ mùa bội thu.

*Thứ hai, phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, phủ nhận sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kinh tế thị trường.*

Quan điểm này viện lý do về sự yếu kém của một số đơn vị kinh tế nhà nước hiện nay nên muốn hạn chế và loại bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Họ cho rằng, sự can thiệp của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tới nền kinh tế thị trường là vô nghĩa, làm lệch lạc thị trường, là lực cản của nền kinh tế Việt Nam. Thị trường có nhiều giá trị tích cực thì cứ để thị trường điều tiết. Trách nhiệm của Nhà nước là đảm bảo sự công bằng, bảo vệ người yếu thế, can thiệp khi thị trường thất bại để khắc phục các khuyết tật của nó.

Một số quan điểm khác viện dẫn lý do về sự đặc thù của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam để phê phán, phủ nhận nó. Họ cho rằng, nền kinh tế thị trường ở nước ta là nơi duy nhất trên thế giới lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo do theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gia tăng vai trò can thiệp hành chính của Nhà nước và điều này sẽ làm kinh tế thị trường bị biến dạng.

Những quan điểm trên đây chưa nhìn thấy rõ hết bản chất sâu xa trong sự vận hành của một nền kinh tế; chưa hiểu rõ hết mối quan hệ

biện chứng giữa kinh tế và chính trị, giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Suy cho cùng thì kinh tế quyết định chính trị, nhưng, chính trị cũng có tính độc lập tương đối và luôn tìm cách tác động tới kinh tế nhằm đạt được những lợi ích cho những lực lượng chính trị khác nhau. Đó là lợi ích của từng giai cấp, tầng lớp, của mỗi quốc gia, dân tộc. Do vậy, khi xã hội xuất hiện giai cấp và nhà nước thì không có một mô hình kinh tế nào mà không có sự tác động của các lực lượng chính trị. Ngay cả trong mô hình kinh tế thị trường được coi là tự do nhất, thì đằng sau nó là sự tác động mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục của các lực lượng chính trị khác nhau bằng công cụ lớn nhất là nhà nước của giai cấp cầm quyền. Chính sự can thiệp này đã dẫn đến các cuộc chiến tranh thương mại, chiến tranh tiền tệ, các cuộc bao vây cấm vận kinh tế và cả các cuộc chiến tranh xâm lược ở các quy mô khác nhau giữa các quốc gia nhằm giành giật lợi ích trên thị trường.

Đối với các nước tư bản phương Tây, trước đây, với ưu thế tuyệt đối về sức mạnh trên mọi phương diện, khả năng cạnh tranh lớn, nên họ luôn cô vũ cho một thị trường tự do, hướng đến một thị trường toàn cầu thống nhất, xóa bỏ hàng rào ngăn cách giữa các nền kinh tế. Tuy nhiên, ngày nay, ưu thế của họ đang suy giảm trong khi sức mạnh kinh tế của các quốc gia đang phát triển ngày một lớn, họ đang phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt từ những quốc gia này và nguy cơ thất bại là hiện hữu. Vì lợi ích của họ, các nước tư bản phương Tây đang có dấu hiệu thay đổi chính sách, từ cô vũ cho một thị trường tự do, rộng mở sang chính sách bảo hộ hoặc thực hiện các cam kết song phương phù hợp với lợi ích của họ.

Như vậy, ngay cả những quốc gia phát triển nhất cũng tìm mọi cách để tác động tới thị trường nhằm đạt được lợi ích. Cách thức tác động, công cụ tác động có thể là khác nhau tùy

thuộc vào từng thời điểm, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia. Nhưng chắc chắn rằng, họ sẽ không từ mọi thủ đoạn nào để đạt được lợi ích, thậm chí là bằng cả những cuộc chiến tranh thảm khốc nhất.

Đối với Việt Nam, là quốc gia đi sau nên trình độ phát triển và năng lực cạnh tranh của các đơn vị kinh tế còn nhiều hạn chế, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chắc chắn còn nhiều “khuyết tật”. Do vậy, vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường là đặc biệt quan trọng nhằm khắc phục các “khuyết tật” của thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhà nước thực hiện quản lý bằng nhiều công cụ khác nhau, từ chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, đến hệ thống luật pháp và thông qua hoạt động, định hướng nền kinh tế của các doanh nghiệp Nhà nước... Việc quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm hướng đến một thị trường hoàn thiện hơn, thúc đẩy sự phát triển đất nước, đảm bảo lợi ích của nhân dân và toàn dân tộc.

Trong quản lý nền kinh tế, những hạn chế, yếu kém là không thể tránh khỏi, tuy nhiên, đó không phải là mong muốn của Đảng và Nhà nước ta. Trái lại, Đảng và Nhà nước luôn nhìn thẳng vào sự thật, sẵn sàng thừa nhận những hạn chế, đồng thời cầu thị học tập, tiếp thu những giá trị tiến bộ trong mô hình kinh tế thị trường mà nhân loại đã đạt được nhằm khắc phục những hạn chế, xây dựng mô hình kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với những giá trị tiên bộ nhất và phù hợp nhất với Việt Nam. Đó là sự “kế thừa có chọn lọc những thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại, kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn hơn 30 năm đổi mới; có hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và các yếu tố thị

trường, các loại thị trường đầy đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ với các nền kinh tế trên thế giới”<sup>2</sup>.

Tuy nhiên, để biến những tiến bộ đó trở thành thực tế cần phải có nhiều thời gian, cần có sự quyết tâm hành động lớn, thậm chí là sự chiến đấu dũng cảm của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân ta trước những tiêu cực nảy sinh làm cản trở sự phát triển lành mạnh của thị trường. Những “đại án” đã và đang được xét xử nghiêm minh trong thời gian qua trong lĩnh vực ngân hàng, quản lý đất đai, ở một số doanh nghiệp Nhà nước... là những ví dụ điển hình cho những quyết tâm làm lành mạnh hóa thị trường của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việc đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tăng cường đàm phán, ký kết các hiệp định kinh tế song phương và đa phương với bên ngoài; thực hiện cải cách hành chính, xóa bỏ các giấy phép con, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, coi “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế” và có những đánh giá tích cực về các thành phần kinh tế là những chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

*Thứ ba, coi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lực cản cho sự phát triển ở Việt Nam và cần phải đổi mới lần thứ hai*

Ngoài sự chống phá của các thế lực thù địch khi rêu rao quan điểm trên thì quan điểm đó còn được xuất phát từ sự nhân thức mơ hồ của một số cá nhân về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Họ chưa hiểu hết bản chất của mô hình kinh tế này. Họ đổ lỗi cho những yếu kém, những tiêu cực nảy sinh trong nền kinh tế nước ta thời gian qua là do nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi đây là lực cản cho sự phát triển ở Việt Nam và hô hào

cần phải có một cuộc “đổi mới lần thứ hai”, đưa nền kinh tế thị trường Việt Nam phát triển đầy đủ, hiện đại như kinh tế thị trường của các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)<sup>7</sup>.

Trước hết, cần phải khẳng định rằng, những hạn chế, yếu kém, những tiêu cực này sinh trong quá trình vận hành của nền kinh tế nước ta thời gian qua là có thực. Đảng và Nhà nước đã thẳng thắn thừa nhận điều này: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực hiện còn chậm. Một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu ổn định, nhất quán; còn có biểu hiện lợi ích cục bộ, chưa tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển”<sup>4</sup>.

Tuy nhiên, những hạn chế, yếu kém này không phải là bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và, đây là những điều mà Đảng và Nhà nước ta muốn loại bỏ nhằm “xây dựng thành công và vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”<sup>5</sup>.

Chính vì vậy, không thể cho rằng những yếu kém hiện nay là do mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gây ra. Trái lại, như Đảng ta đã nhìn nhận: “những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan, đặc biệt là do: Nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa đủ rõ. Tư duy bao cấp còn ảnh hưởng nặng nề. Năng lực xây dựng và thực thi thể chế còn nhiều bất

cập, chưa theo kịp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường”<sup>6</sup>.

Do vậy, thay vì đổ lỗi cho mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì cần phải khắc phục những sai lầm mang tính chủ quan trong quản lý nền kinh tế, loại bỏ những hạn chế còn tồn tại, tiếp thu những giá trị tích cực nhằm xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng mục tiêu tốt đẹp mà Đảng và Nhà nước ta đang theo đuổi. Trong quá trình hoàn thiện này, cần học hỏi, tiếp thu, kế thừa có chọn lọc những thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại, đồng thời, vận dụng có hiệu quả vào điều kiện đặc thù ở Việt Nam. Nước ta có thể và cần phải kế thừa nhiều giá trị tốt đẹp trong mô hình kinh tế thị trường của các nước tiên tiến trên thế giới, trong đó có các quốc gia nằm trong tổ chức OECD. Nhưng điều này không có nghĩa là nước ta sẽ xây dựng mô hình kinh tế thị trường giống họ. Bởi điều kiện về tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở nước ta có nhiều khác biệt và không hoàn toàn giống với họ. Hơn nữa, bản thân mô hình kinh tế ở các quốc gia trong Tổ chức này cũng có sự khác biệt và không hoàn toàn giống nhau. Mỹ, Anh, Ô-x-trây-li-a theo đuổi mô hình kinh tế thị trường tự do, hạn chế sự can thiệp của nhà nước tới thị trường. Đức, Thụy Điển và nhiều nước Bắc Âu thực hiện mô hình kinh tế thị trường xã hội, coi thị trường chỉ là điều kiện cần bên cạnh vai trò điều tiết quan trọng của nhà nước và phúc lợi xã hội. Pháp, Nhật Bản lại theo đuổi mô hình nhà nước phát triển, trong đó nhấn mạnh vai trò của nhà nước là thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Ngay cả với mô hình kinh tế thị trường tự do cạnh tranh như Mỹ thì vẫn luôn có sự thay đổi và không phải thời kỳ nào cũng giống nhau. Đặc biệt, trong thời kỳ Tổng

thống Donald Trump lãnh đạo, nước Mỹ đã thực hiện nhiều chính sách can thiệp quá sâu vào nền kinh tế thị trường tự do như gia tăng bảo hộ trong nước; tăng cường ký kết hiệp định thương mại song phương nhằm thay thế cho nhiều hiệp định thương mại đa phương; can thiệp mạnh mẽ vào hoạt động của các doanh nghiệp Mỹ thông qua các hình thức ưu đãi và phạt thuế, v.v..

Sự khác biệt đó đã chứng minh cho tính đặc thù của mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam không phải là ngoại lệ. Nó thể hiện tính tất yếu của sự phát triển, thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa cái chung, cái riêng và cái đơn nhất; giữa cái phổ biến và cái đặc thù; giữa phủ định và kế thừa... trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

*Tóm lại*, từ sự phân tích những quan điểm sai trái trên đây, để thống nhất hành động trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cần đảm bảo thống nhất nhận thức trên các quan điểm sau:

*Một là*, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải là một mô hình định sẵn mà là kết quả của một quá trình xây dựng lâu dài và liên tục. Đó là quá trình vừa xây dựng, vừa tiếp thu, bổ sung và phát triển để tiến tới một mô hình kinh tế hoàn thiện. Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay có nhiều điểm của mô hình chưa rõ, chưa định hình đầy đủ là điều dễ hiểu và trách nhiệm của toàn Đảng và toàn dân ta là cùng chung sức tạo dựng để nó rõ ràng hơn, hoàn thiện hơn.

*Hai là*, trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc tiếp thu, học tập các giá trị tiên bộ trong phát triển kinh tế thị trường của nhân loại là tất yếu. Tuy nhiên, đây không phải là sự tiếp thu dập

khuôn, máy móc mà là sự tiếp thu có chọn lọc, đáp ứng xu thế của thời đại và phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

*Ba là*, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý nhà nước, trong hoạt động của các đơn vị kinh tế nhà nước nhằm góp phần tạo dựng một thị trường ngày càng hoàn thiện hơn là điều tất yếu. Tuy nhiên, không phải vì thế mà hạ thấp và loại bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trái lại, cần nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước, nâng cao vai trò và sức mạnh điều tiết của Nhà nước trong phát triển kinh tế. Nhà nước có thể giảm sở hữu ở một số lĩnh vực nhất định trong nền kinh tế nhưng sức mạnh điều tiết của Nhà nước thì không thể giảm □

1, 2, 4, 5, 6 Đảng Cộng sản Việt Nam: *Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3-6-2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa*. Nguồn: <http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-11-nqtw-ngay-362017-hoi-nghi-lan-thu-nam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-hoan-thien-the-che-kinh-561>

<sup>3</sup> Nguyễn Thảo: *Đổi mới khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”?* Nguồn: <http://vneconomy.vn/thoi-su/doi-moi-khai-niem-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-20150419102024689.htm>